

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2024 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024, như sau:

I. TÌNH HÌNH BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

1. Tình hình chung:

Bước vào những tháng cuối năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột vũ trang leo thang nhiều khu vực trên thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc; tổng cầu, đầu tư toàn cầu sụt giảm; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng diễn biến phức tạp.

Trong nước, cả hệ thống chính trị vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm và phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là ứng phó, khắc phục thiên tai gây hậu quả nặng nề và còn kéo dài tại nhiều địa phương.

Trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng chung từ những diễn biến khó đoán định của thương mại thế giới và áp lực từ chuỗi cung ứng bị gián đoạn sau cơn bão số 3 (siêu bão Yagi) lên thị trường nội địa. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội Tỉnh An Giang có nhiều khởi sắc, tiếp tục đà phát triển. Tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng tăng 6,54%¹, (tăng so với cùng kỳ năm 2023 đạt 6,41%), với tinh thần “Quyết liệt, đổi mới, năng động, quyết tâm cao” của toàn hệ thống chính trị, Tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7,50%.

Trên tuyến biên giới, với đặc thù đường biên giáp nước bạn Campuchia dài gần 100km², cùng các khu vực kinh tế cửa khẩu³, với nhiều đường mòn lối mở, cùng mật độ sông ngòi, kênh mương nội đồng chằng chịt. Đây cũng là khu vực có mật độ các hoạt động kinh tế biên mậu diễn ra sôi động, bao gồm hoạt động thương mại qua biên

¹ Báo cáo số 652.BC-CTK ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh An Giang về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và tháng 9 năm 2024.

² 05 đơn vị hành chính cấp huyện giáp biên: Tp. Châu Đốc, Tx. Tân Châu, Tx. Tịnh Biên, H. An Phú và H. Tri Tôn.

³ 02 cửa khẩu quốc tế (Tịnh Biên, Vĩnh Xương), 02 cửa khẩu quốc gia (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông) và 01 cửa khẩu phụ (Bắc Đai).

giới dưới các hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa, buôn bán tại các cơ sở thương mại và trao đổi hàng hóa của dân cư biên giới... từ đó, mở ra các cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, góp phần thúc đẩy sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, ổn định dân cư vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới.

Trong nội địa, thị trường hàng hóa ổn định, lượng hàng hóa được các doanh nghiệp chuẩn bị dồi dào, chủng loại phong phú, chất lượng đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân; sức mua các loại hàng hóa tăng mạnh dịp trước Tết Nguyên đán, tập trung vào nhóm hàng lương thực - thực phẩm. Tình hình thị trường hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng, không xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý đối với các mặt hàng thiết yếu. Bên cạnh đó, ở một số khu vực, sức mua tại các chợ, trung tâm thương mại giảm so với cùng kỳ, cho thấy người tiêu dùng hạn chế chi tiêu và tiết kiệm hơn.

2. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng:

Cùng với sự phát triển năng động về kinh tế - xã hội, hoạt động của các loại tội phạm, trong đó có tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng (sau đây gọi tắt là buôn lậu) từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, được các đối tượng tổ chức chặt chẽ, gắn với các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp nhằm đối phó lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, trên tuyến biên giới, khối lượng hàng hóa tập kết tại các kho, bãi phía giáp biên nước bạn “chực chờ” thẩm lậu vào nội địa. Bên cạnh đó, nắm bắt tình hình nước lũ về sớm trong năm, với đặc điểm địa hình mùa nước nổi, trên các cánh đồng sát biên giới Campuchia là những khoảng không mênh mông, rất dễ để các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào nội địa. Hàng hóa nhập lậu được chia nhỏ, vận chuyển, tập kết, cất giấu tại các kho hàng ở nhiều địa điểm, sau đó vận chuyển sâu vào nội địa và các địa phương lân cận để tiêu thụ. Hơn nữa, vẫn còn tồn tại tâm lý chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ; đồng thời, sự chênh lệch giá cả thị trường mang đến siêu lợi nhuận từ buôn lậu, từ đó, thúc đẩy các đối tượng bất chấp các quy định, chế tài của pháp luật, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi vi phạm; phức tạp hơn, các đối tượng tổ chức canh gác, lôi kéo, cám dỗ hay thuê mướn người dân vùng biên giới tham gia tiếp tay, vận chuyển thẩm lậu hàng hóa vào nội địa để tiêu thụ. Nổi lên là các mặt hàng như thuốc lá điếu, đường cát, rượu ngoại, mỹ phẩm, bánh kẹo,... đồng thời, trong bối cảnh thị trường vàng và ngoại tệ có nhiều biến động thúc đẩy tình hình buôn lậu các mặt hàng này có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trong nội địa, tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc... vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện; một số cơ sở kinh doanh vì mục đích lợi nhuận mà tìm mua các loại hàng hóa vi phạm để đưa đi tiêu thụ. Bên cạnh đó, bằng phương pháp tinh vi, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không còn bày bán tràn lan như trước đây, mà hàng hóa vi phạm sau khi qua biên giới được các đối tượng tập kết tại các kho hàng đặt tại nơi hẻo lánh, ít người

qua lại, hoặc tại nhà riêng, sau đó các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh (mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử), hàng hóa được vận chuyển qua các công ty bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc “đội lốt” sản phẩm tiếp thị, không có hóa đơn, chứng từ bán trực tiếp hay giao hàng tận tay người tiêu dùng.

Trên không gian mạng, hoạt động mua bán, giao dịch trên các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử thu hút nhiều thành phần người dân; do trải qua thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, thói quen và tư duy mua sắm của người tiêu dùng dần thay đổi, xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng nở rộ; thương mại điện tử trở thành hình thức thương mại chủ đạo, cùng với sự phát triển của phương thức thanh toán điện tử và các công cụ thanh toán mới, không dùng tiền mặt. Lợi dụng các yếu tố mới, thời gian gần đây, các đối tượng buôn lậu, gian lận trong thương mại điện tử không chỉ bán hàng trên các trang website mà còn mở rộng hoạt động kinh doanh bán trên các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, YouTube... Hoạt động thương mại điện tử có tính chất không biên giới, các đối tượng tìm cách khác nhau để đưa hàng cấm, hàng lậu, hàng giả vào nội địa để tiêu thụ thông qua hình thức vận chuyển quốc tế. Hơn nữa, hầu hết các đối tượng sử dụng hình thức vận chuyển trung gian và giao hàng tại nhà, nên các đối tượng lợi dụng để trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ bán cho người tiêu dùng.

Các đối tượng cầm đầu không trực tiếp “ra mặt”, một số đối tượng “đội lốt” doanh nhân, doanh nghiệp thuê người dân, đơn vị vận chuyển trung gian làm thay, giấu các lợi ích kinh tế để lôi kéo và gắn chặt người bị lôi kéo vào đường dây buôn lậu; một số đối tượng đã có tiền án, tiền sự, ngày càng có nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai, chỉ đạo, điều hành

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, để đảm bảo sự đồng bộ trong các biện pháp, kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 223/UBND-KTN ngày 29/02/2024 lãnh, chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương về việc tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh) cụ thể hóa các chủ trương của các cấp thẩm quyền bằng các Chương trình, Kế hoạch, gắn trách nhiệm thông qua Quy chế liên ngành nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 14/12/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc mở cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Quyết định số 07/QĐ-BCĐ ngày 26/01/2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch liên ngành số 01/KHLN ngày 01/01/2024 và Quy chế số 02/QC-CA-HQ-BP-QLTT ngày 01/01/2024 của Công an - Bộ đội Biên phòng - Cục Hải quan - Cục Quản lý

thị trường tỉnh về hoạt động của lực lượng liên ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; Quyết định số 09/QĐ-BCĐ ngày 26/02/2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Công văn số 46/BCĐ-CQTT ngày 30/12/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng; Công văn số 30/BCĐ-CQTT ngày 09/9/2024 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường công tác đấu tranh, xử lý đối với mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Công văn số 47/CQTT-CAT ngày 30/12/2023 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới... Qua đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp, kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

- Tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các ngành, các cấp trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định, đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm yêu cầu công tác trong tình hình mới, cụ thể thông qua việc ban hành Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 02/7/2024 về việc kiểm tra kết quả công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch số 655/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 30/11/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên không gian mạng.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp tuyên truyền, kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình và kết quả kiểm tra, kiểm soát, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, nhất là các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết; các hành vi buôn lậu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ; phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn không qua kiểm dịch qua biên giới, cửa khẩu. Tổ chức 233 cuộc tuyên truyền, với 14.960 lượt người tham dự; kết hợp với Đài truyền thanh cấp huyện, xã phát 20.105 lượt bản tin; tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, mô tô ở địa bàn cơ sở được 3.225 lượt và 110 bài câu chuyện truyền thanh; tuyên truyền trên Zalo an ninh, trật tự được 11 tin bài, có 8.179 lượt xem; cấp phát 52.521 tờ bướm, cảm nang về phòng, chống tội phạm.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm kết hợp với phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu; đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, có dấu hiệu “làm ngơ”, “tiếp tay”, “bảo kê” cho tội phạm buôn lậu.

3. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ xử lý của các lực lượng chức năng

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường các hoạt động điều tra, trinh sát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Các ngành chức năng tổ chức thực hiện các giải pháp cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm...; tính đến tháng 10/2024, kết quả kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 1.197 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu và hàng giả, giảm 562 vụ (1.197/1.759 vụ), tỷ lệ giảm 32 % so với cùng kỳ năm 2023, liên quan 1.362 đối tượng. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 59,3 tỷ đồng, giảm 105,7 tỷ đồng (59,3/165 tỷ đồng), tỷ lệ giảm 64,1 % so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó:

a) Tang vật thu được: 840.730 USD; 975,8 triệu đồng; 168.696 bao thuốc lá điều ngoại các loại; 375 kg thuốc tân dược các loại; 1,5 kg vàng các loại; 24 kg pháo; 30.167 hộp mỹ phẩm các loại; bột lửa 4.700 chiếc; xe máy 45 chiếc; phụ tùng xe máy 4.394 chiếc; máy điều hòa đã qua sử dụng 33 bộ; bếp gas 82 chiếc; bài tây các loại 9.160 bộ; điện thoại di động các loại 234 chiếc; nước giải khát 126 thùng; xe đạp 81 chiếc; nước giặt 6.772 chai; dầu ăn 8.055 lít và một số hàng hóa khác.

b) Kết quả xử lý:

- Xử lý hình sự: 45 vụ, 56 bị can; so với năm 2023 tăng 10 vụ, tỷ lệ tăng 28,6% (45/35 vụ); tăng 26 bị can, tỷ lệ tăng 86,7% (56/30 bị can)

- Xử lý hành chính: 779 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu 17,1 tỷ đồng; so với năm 2023 tăng 2,9 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 20,4% (17,1/14,2 tỷ đồng).

- Đang tiếp tục điều tra, khẩn trương xử lý các vụ việc còn lại.

c) Vụ việc điển hình:

- **Vụ 1:** Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2023, tại khu vực Cầu Xuân Tô, thuộc khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt quả tang xe ô tô biển số Campuchia 2AA – 9088 do Trần Quốc Trung, sinh ngày: 15/7/1993, nơi cư trú: Khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang điều khiển chở trên xe gồm 16 người; xe ô tô biển số Campuchia 2AA – 9087 do Trần Trung Tính, sinh ngày: 01/01/1979, nơi cư trú: khóm Thới Hòa, phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang điều khiển chở trên xe 07 người và xe mô tô biển số 67F1 – 17799 do Huỳnh Văn Hà, sinh ngày: 01/01/1977, nơi thường trú: Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang điều khiển.

Qua kiểm tra trên người các đối tượng, phát hiện tổng số tiền 1.761.700.000 đồng. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và khởi tố 04 bị can Giang Thành Hữu (sinh ngày 24/6/1995; nơi cư trú: ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Huỳnh Văn Hà, Đinh Thế Trực (sinh ngày 24/7/1977, nơi cư trú: ấp Bình Phước, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thành Hưng (sinh ngày 27/3/1995, nơi cư trú: tổ 17, ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Giang Thành Hữu 05 (năm) năm tù; Huỳnh Văn Hà 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Thế Trực 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thành Hưng 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

- **Vụ 2:** Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Sau thời gian xác minh, khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 05/01/2024, tại căn nhà không số thuộc tổ thuộc tổ 33, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang bắt quả tang Cao Thanh Tùng (sinh ngày 21/1/1987, nơi thường trú: 595/15, khóm Đông Hưng, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thành Thái (sinh ngày: 04/9/2000, nơi thường trú: 220/5 khóm Phó Quê, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả; đồng thời, khám xét 02 địa điểm: tiệm giặt ủi “Hồng Ánh” địa chỉ số 502A/26, Quận Cơ Thành, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và căn nhà số 530/4D, khóm Tây Huề, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang lực lượng Công an thu giữ 163 chai Anvil, 32 chai Amistartop, 16 gói Antracol, 569 gói Vua đạo ôn. Ngày 09/01/2024, Nguyễn Tấn Đạt (sinh ngày 22/02/1988, nơi thường trú: Tổ 13, ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) là đối tượng thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả cùng với Tùng, Thái đến Cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 03 đối tượng trên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng”. Tòa án thành phố Long Xuyên tuyên phạt Nguyễn Tấn Đạt 01 năm 06 tháng tù; Nguyễn Thành Thái 01 năm 03 tháng tù; Cao Thanh Tùng 01 năm tù.

- **Vụ 3:** Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ động báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và xây dựng kế hoạch đấu tranh, bắt giữ, xử lý. Khoảng 05 giờ 15 phút, ngày 09/01/2024, tại Quốc lộ 91, khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh mật phục, bắt giữ đối tượng Võ Ngọc Thanh (sinh ngày 02/9/1995, nơi cư trú: Ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 60C-544.24 vận chuyển nhiều bịch nilon màu đen, bên trong chứa 12.500 bao thuốc lá điều nhập

lậu (8.250 bao nhãn hiệu Hero, 3.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.250 bao nhãn hiệu Nelson). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thanh về tội “Vận chuyển hàng cấm”; đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố theo quy định.

- **Vụ 4:** Qua công tác nắm tình hình, phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp công tác, rà soát số đối tượng nghi vấn khu vực biên giới; ngày 02/4/2024, bố trí lực lượng mật phục, phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Phi (sinh năm: 1976, nơi cư trú: Tổ 6, khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang) điều khiển xe mô tô biển số 67B2-390.90 vận chuyển một bọc nylon màu đen chứa 150.000 USD từ khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đang chạy về hướng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Quá trình điều tra xác định 02 đối tượng liên quan là Ngô Thị Thạch (sinh năm: 1958, nơi cư trú: Khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, An Giang) và Hồ Ngọc Lài (sinh năm: 1983, nơi cư trú: Khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, An Giang). Ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 03 bị can về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Hồ Ngọc Lài 05 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thành Phi 05 năm tù, Ngô Thị Thạch 02 năm 6 tháng tù.

- **Vụ 5:** Từ kết quả triển khai công tác nghiệp vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa các đối tượng nghi vấn vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Khoảng 04 giờ 00 phút, ngày 12/6/2024, tại khu vực vành đai biên giới thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp bố trí lực lượng bắt quả tang La Văn Thuận (sinh năm 1982, cư trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67G1-758.32 chở một túi nylon màu đen bên trong có chứa 530.150 USD. Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận vận chuyển thuê số ngoại tệ trên cho Huỳnh Văn Sinh (sinh năm 1972) và Trần Thị Thảo (vợ Sinh), sinh năm 1976, (cùng cư trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Ngày 21/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với La Văn Thuận, Huỳnh Văn Sinh và Trần Thị Thảo cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

- **Vụ 6:** Vào khoảng 08 giờ 04 phút, ngày 01/8/2024, tại Trạm kiểm soát liên hợp đường bộ cửa khẩu Khánh Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú phát hiện ông Tang Hour (sinh ngày 08/9/1982, nơi cư trú: đường 357, ấp Đơm Slen, phường Sa Ba Ôm Pâu 2, quận Sa Ba Ôm Pâu, thành phố Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia) xách 01 túi nilon màu đen đi bộ vào đường dành

cho phương tiện vận tải xuất cảnh theo hướng từ Việt Nam sang Campuchia, lực lượng chức năng kiểm tra túi nilon, phát hiện bên trong có chứa 371 vòng kim loại màu vàng, trọng lượng khoảng 1.200,2 gram. Tại thời điểm kiểm tra, ông Tang Hour không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc. Cơ quan chức năng chuyển giao Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh An Giang thụ lý; ngày 09/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tang Hour về hành vi “Vận chuyển trái phép hành hóa qua biên giới” để tiếp tục điều tra, xử lý.

4. Công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký thủ tục tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan là: 502 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp trong tỉnh 76 doanh nghiệp, ngoài tỉnh 426 doanh nghiệp.

- Tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục đạt 26.020 tờ khai.

- Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu chính ngạch đạt 1.177,6 triệu USD.

- Lượng hàng hóa quá cảnh đạt 483,3 nghìn tấn.

- Hàng hóa đăng ký nơi khác xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 849,7 triệu USD.

5. Xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới

a) Về xuất cảnh trái phép: Phát hiện, xử lý 07 vụ, liên quan 12 đối tượng. Xử phạt vi phạm hành chính 07 vụ, 12 đối tượng, số tiền phạt 48 triệu đồng.

b) Về nhập cảnh trái phép: Phát hiện, xử lý 68 vụ, liên quan 103 đối tượng. Xử phạt vi phạm hành chính 68 vụ, 101 đối tượng, số tiền phạt 292 triệu đồng (không xử phạt 02 trường hợp là trẻ em).

6. Công tác kiểm tra, giám sát:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nêu trên, ngày 02/7/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 671/KH-UBND về việc kiểm tra kết quả công tác PCTP; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thành lập 03 Đoàn kiểm tra tỉnh do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, 01 đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh và 01 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh làm Trưởng các Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh). Đoàn kiểm tra 1414 thực hiện kiểm tra tất cả các mặt vấn đề trong hoạt động của các Ban chỉ đạo 138 – 389 cấp huyện, kết hợp quán triệt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia cần phải thực hiện nghiêm, kịp thời tạo hiệu ứng lan tỏa của Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kết quả kiểm tra, giám sát chỉ rõ những mặt được, những vấn đề khó khăn, tồn tại trên cơ sở đánh giá những nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm cơ sở xem xét, có

ý kiến chỉ đạo theo thẩm quyền và tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan Bộ, ngành Trung ương liên quan để xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo.

7. Công tác thi đua, khen thưởng: Đã đề nghị và được Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 42 cá nhân.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội; các lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện tuần tra, kiểm soát tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Qua đó, đã làm giảm rõ rệt tình hình buôn lậu, không để phát sinh, hình thành các điểm nóng về buôn lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đồng thời, nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng người tiêu dùng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Dự báo tình hình

Thời gian tới, tiếp tục ảnh hưởng một số vấn đề phức tạp của thế giới và khu vực nên giá xăng, dầu trong nước không ổn định, giá cả một số mặt hàng thiết yếu có thể tăng cao, gây tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải. Hiện nay, hoạt động thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến, các đối tượng lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Tiktok, ... chạy quảng cáo, chụp ảnh sản phẩm bằng công nghệ, chỉ dẫn địa chỉ bán hàng chung chung, không rõ ràng hoặc trao đổi qua hộp thư kín, tin nhắn, phát trực tiếp (livestream) và đăng bài quảng cáo về hàng hóa không đúng với bản chất của hàng hóa, sử dụng nhà ở hoặc thuê phòng trọ làm kho chứa hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, ... Bên cạnh đó, sự phát triển của dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế, dịch vụ giao nhận hàng hóa tại nhà với đội ngũ shipper đông đảo, các đối tượng đã lợi dụng để đưa hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng vào các kho chứa bưu kiện, bưu phẩm, đây là ranh giới không rõ ràng cho việc xác định trách nhiệm của chủ thể đối với hàng hóa vi phạm.

2. Nhiệm vụ công tác trọng tâm

Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp thẩm quyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, như sau:

2.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 24/3/2023 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/3/2021 của Chủ tịch

UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh về đấu tranh phòng, chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2026; Kế hoạch số 655/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 30/11/2022 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên không gian mạng; Kế hoạch liên ngành số 01/KHLN ngày 01/01/2024 của Công an - Bộ đội Biên phòng - Cục Hải quan - Cục Quản lý thị trường trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2024; Công văn số 223/UBND-KTN ngày 29/02/2024 UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý biên giới và hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và Công văn số 46/BCĐ-CQTT ngày 30/12/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng.

2.2. Tiếp tục duy trì Tổ công tác phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới và nội địa; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng: Công an, Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên ngành đảm bảo kiểm soát, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có biểu hiện lợi dụng các website thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để kinh doanh, vận chuyển hàng hoá nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đấu tranh mạnh các đường dây, băng, ổ nhóm, tội phạm buôn lậu hoạt động chuyên nghiệp đối với một số mặt hàng như: thuốc lá điếu, đường cát, vàng, ngoại tệ, pháo nổ, lương thực, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...cùng một số mặt hàng gia dụng, điện tử khác.

2.3. Các sở, ngành, địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; tập trung nắm chắc tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ các tổ chức, đường dây buôn lậu, nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để hình thành các điểm, địa bàn phức tạp gây bức xúc dư luận xã hội.

2.4. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, sớm kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử, nhất là các vụ án điểm, được dư luận quan tâm; đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Qua đó, chủ động phát hiện, tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành chức năng khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.5. Tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là đối với các mặt hàng: thuốc lá, đường cát, thuốc tân dược, hàng tiêu dùng, chế phẩm nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật...; kịp thời phổ biến các

phương thức, thủ đoạn thường được các đối tượng lợi dụng để vi phạm, nhất là thủ đoạn mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.6. Triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lực lượng chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tiếp tay, bảo kê, bao che cho đối tượng buôn lậu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.7. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đề cao vai trò của tập thể cấp ủy, cá nhân người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; gắn việc xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý diễn biến phức tạp nhưng không tham mưu, đề xuất biện pháp đấu tranh, triệt xóa kịp thời, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân.

2.8. Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của Ban Chỉ đạo 138 và Ban Chỉ đạo 389 các cấp trên địa bàn tỉnh.

2.9. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp nắm tình hình, kịp thời tham mưu, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, điều hành trong từng thời điểm; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; quan tâm thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại tuyến, địa bàn trọng điểm; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết công tác theo quy định; tham mưu UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí, phương tiện cần thiết phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu gom thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đang lưu giữ đã có quyết định tịch thu và xác lập sở hữu toàn dân phục vụ công tác tiêu hủy theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn BCD 389 tỉnh; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCD 389 tỉnh đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phát hiện, tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành có giải pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

2.10. Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công quản lý, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; kịp thời ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, tiếp tục duy trì kiểm soát bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; kiên quyết đấu tranh không để phát sinh điểm nóng gây bức xúc dư luận xã hội. Phối hợp với cơ quan thông tin và truyền thông thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, vận động Nhân dân mạnh dạn tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo 389 quốc gia (b/c);
- TT, TU, HĐND tỉnh, UB MTTQVN tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh: Chủ tịch và các PCT (b/c);
- Ban chỉ đạo 389 tỉnh;
- Ban chỉ đạo 138 tỉnh (để p/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP UBND tỉnh: LĐVP và P.TH, P.NC, P.KTTH, P.KTN;
- Lưu: VT, CQTT 389.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Minh Thúy